

## หมู่ที่ 6 บ้านนาหมื่น

### ประวัติความเป็นมา :

ประวัติของหมู่บ้านนาหมื่นนี้มีที่มาหลายเรื่องราว ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. ตั้งอยู่ที่ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งดั้งเดิมมาจากบ้านนาหมื่น เนื่องจากการแต่งงานสมัยก่อนใช้เพียงการนำนาไปหมั้นกันและเรียกเพี้ยน กันว่าบ้านนาหมื่นจนถึงปัจจุบัน และแต่งงานอยู่กันกันใน หมู่บ้านจึงทำให้หมู่บ้านใหญ่ขึ้น ลูกหลานบางส่วนก็แยก ย้ายไปตั้งรกรากที่หมู่บ้านใกล้เคียง ย้ายไปตั้งรกรากตาม ต่างถิ่นต่างพื้นที่

2. เดิมทีมีชายคนหนึ่งชื่อนายหมื่นมาทำไร่เนาที่บริเวณหมู่บ้านนี้ชาวบ้านจึงเรียกที่นาที่ว่า นาตาหมื่น ต่อมาเพี้ยนไปเป็นนาตาหมื่น

3. ที่มาของหมู่บ้านไม่ปรากฏแน่ชัด เล่ากันต่อมาว่า เหตุที่เรียกนาหมื่น เพราะมีพื้นที่นาปลูกข้าวมาก และพร้อมทั้งมีต้นไม้ที่ชื่อ หมื่น ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้เรียกว่าหมู่บ้าน นาหมื่น คนกลุ่มแรกที่มาเริ่ม ก่อตั้งหมู่บ้าน มีท่านขุนพร้อมบริวารมาสร้าง โรงนาและ โรงเก็บข้าว พร้อมกับให้บริวารช่วยกันทำนา เพราะ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก สภาพเป็นป่า มีทุ่งหญ้า หนองน้ำ และพื้นที่โล่งเหมาะกับการทำนา

### สภาพในอดีต

“เดิมบ้านนาหมื่นเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีการทำการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่จะทำนา เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วจะนำข้าวเก็บใส่ยุ้งข้าวไว้ก่อน เมื่อราคาข้าวมีราคา สูงขึ้นก็จะค่อยนำไปขายตาม โรงสีใหญ่ๆ คือ ที่กำแพงดิน ที่บางระกำ เพราะในหมู่บ้านและภายในตำบลไม่มี โรงสีข้าว ราคาข้าวเมื่อก่อนนั้นราคาเกวียนละ 200-300 บาท การค้าขายนั้นจะใช้การหาบลิ้นค้าไปตามทาง ล้อเกวียน และในหมู่บ้านนาหมื่นนี้เดิมมีวัดที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน แต่ก็เป็นวัดร้างไปแล้วในปัจจุบัน”

### สภาพปัจจุบัน

หมู่บ้านนาหมื่นหมู่ที่ 6 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 92 คน แยกเป็นหญิง 50 คน เป็นหมู่บ้านที่มี จำนวนครอบครัวที่น้อยที่สุดในตำบลพันเสาเพียง 21 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นประชากรที่ย้ายมาจากตำบล ปลักแรดและตำบลพันเสียบางส่วน ส่วนประชากรในหมู่บ้านเดิมบางครอบครัวได้ย้ายออกไปเพราะไม่มีที่ทำ กิน และการแต่งงานของต่างหมู่บ้าน จึงต้องย้ายออกไปอยู่กับครอบครัวที่ได้แต่งงานด้วย บ้านนาหมื่นมีพื้นที่ ทำการเกษตร 930 ไร่ เนื้อที่ส่วนใหญ่ของประชาชนในหมู่บ้านจะใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม ประชาชน ประมาณร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ ที่เหลือมีอาชีพรับจ้างทั่วไป